

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

จากการที่กรมที่ดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖) และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ซึ่งมีสำนัก/กอง จำนวน ๒๔ หน่วยงาน และสำนักงานที่ดิน จังหวัด สาขา และส่วนแยก จำนวน ๘๓๐ แห่ง ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ภายใต้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๖ ผลผลิต/โครงการ ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ประมวลสรุปผลความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม รอบ ๓ เดือน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบด้วย

๑.๑ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

๑. รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการภาคสนามในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ควบคุมที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจำนวน ๖๐๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๔๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ เรื่อง และคุ้มครองที่ดินของรัฐได้ผลงานจำนวน ๔๕๑ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๒๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ เรื่อง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๖.๘๒ ล้านบาท

จากการดำเนินงานจะทำให้ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท พลเมืองใช้ร่วมกันมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงครบถ้วนทุกแปลง ที่ดินสาธารณประโยชน์มีหลักเขตที่ดิน หลักเขต ที่สาธารณประโยชน์ และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตที่ชัดเจนของรูปแผนที่และเนื้อที่ ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก ตลอดจนราษฎรจะรู้ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถใช้ประโยชน์ตามสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงนั้นๆ ได้

๒. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน และสามารถนำไปตรวจสอบฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดเก็บข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ได้ผลงานจำนวน ๗,๕๒๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๗๒ ของเป้าหมาย ๖๕,๐๐๐ แปลง และจัดทำแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจำนวน ๘๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๖๗ ของ

เป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๗.๗๔ ล้านบาท

จากการดำเนินงานจะสามารถนำข้อมูลไปตรวจสอบ และใช้อ้างอิงในการปรับระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน นำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

๑.๒ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

๑. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พร้อมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน กำหนดเป้าหมาย ๒,๕๐๐ แปลง ๑,๒๐๐ ครัวเรือน เนื่องจากแผนแม่บทโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงขณะนี้อยู่ระหว่างกองทัพภาคที่ ๓ จัดทำแผนแม่บทฯ ระยะต่อไป สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทัพภาคที่ ๓ จึงขอให้กรมที่ดินประสานกับกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการตาม มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และกรมที่ดินอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑๓.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๖.๕๒ ล้านบาท

๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยนำที่ดินของรัฐมารังวัดวางผังแบ่งแปลงให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยทำกินและจัดระเบียบการถือครองที่ดินของรัฐ พร้อมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนที่เข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรม มีจังหวัดจัดส่งโครงการให้กรมที่ดินจำนวน ๑,๖๒๖ แปลง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย ปราจีนบุรี สุรินทร์ และสุพรรณบุรี ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้ว ๑,๕๗๔ แปลง อยู่ระหว่างช่างรังวัดวางผังปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึดหลักเขต ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๕.๕๘ ล้านบาท

๑.๓ โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล

- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล อยู่ระหว่างจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับงบประมาณจำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท

จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑.๒ - ๑.๔ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนที่ยากจนมีความมั่นใจในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย และการจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรม ทำให้สามารถขนส่งผลผลิตไปจำหน่ายได้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ อีกทั้งราษฎรยอมรับการจัดที่ดินในรูปแปลงรวม

๑.๔ โครงการ : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

- สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดแนวทางในการสำรวจ/ตรวจสอบและการจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ที่จะได้รับการจัดที่ดินทำกินในลักษณะชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ได้ผลงานจำนวน ๙๐๙ ราย ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ของงบประมาณ ๑๐.๑๓ ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : พัฒนาการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ประกอบด้วย

๒.๑ โครงการ : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

- เดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่บริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ได้ผลงานจำนวน ๓,๖๓๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๙๗ ของเป้าหมาย ๓,๒๐๐ แปลง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑๑.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๙ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๔.๖๓ ล้านบาท

๒.๒ ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

๑) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก พิจิตร โลก อุดรดิตถ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล ได้ผลงานจำนวน ๘,๕๓๗ แปลง คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๓๗ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ แปลง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๗๖.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๓๑.๒๐ ล้านบาท

๒) จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดินและพิจารณาเรื่องการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปตาม ระเบียบขั้นตอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๗๕๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗๖.๔๗ ของเป้าหมาย ๔๒๕ เรื่อง

จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ข้อ ๒.๑ - ๒.๒ ทำให้ประชาชนในพื้นที่การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้รับเอกสารสิทธิมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการหาเงินทุน นำไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดกำลังใจและแรงจูงใจ ที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐ และเอกชนอย่างชัดเจน ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

๓) จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน โดยการสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน และระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจำนวน ๔,๑๕๗ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗๗.๑๓ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ระวาง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑๙.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๘ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓๖.๘๘ ล้านบาท

จากการดำเนินการ ทำให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทำประโยชน์แล้ว มีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องและมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทำงานของกรมที่ดินและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ

ปัญหา / อุปสรรค

- การเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี พื้นที่ที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน การกั้นแนวเขตที่ดิน ต้องใช้เวลาและการประสานงานหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินการ รวมถึงมีปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยๆ ในทุกสายสำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทบทั้งสิ้น

แนวทางแก้ไข

- การเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือและมีมาตรการในเรื่องการจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
ประกอบด้วย

๓.๑ โครงการ : จัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐

- ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม โดยสำรวจตำแหน่งการติดตั้งสถานีอ้างอิง และการติดตั้งระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดำเนินการติดตั้งสถานีอ้างอิง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานีหนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม และจัดสร้างระวางแผนที่เพื่อการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ได้ผลงานจำนวน ๖๙๖ ระวาง ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒.๒๓ ล้านบาท

๓.๒ โครงการ : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐

- จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน ๑:๔๐๐๐ โดยการจัดทำที่สาธารณะจากระวางแผนที่ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นนทบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี ได้ผลงานจำนวน ๑๐,๖๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓.๑๒ ล้านบาท

๓.๓ โครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

- พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน โดยค้นหาตรวจสอบเอกสารสิทธิตามบัญชีภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนหรือข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเอกสารสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนที่ดินตามแต่ละประเภทของเอกสารสิทธิ กำหนดเป้าหมาย ๓๐ ไร่ ๑๕,๐๐๐ แปลง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๐.๙๐ ล้านบาท

๓.๔ โครงการ : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

- จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน บัญชีผู้ครอบครองที่ดินที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดที่ดิน เพื่อจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ และพิมพ์แผนที่พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินส่งให้ คทช.จังหวัดนำไปใช้สำหรับสำรวจตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดิน และจัดทำฐานข้อมูลให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ผลงานจำนวน ๑,๖๕๐ ราย ๑,๒๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๘๖ และร้อยละ ๑๐๑.๖๔ ของเป้าหมาย ๑,๔๐๐ ราย ๑,๒๒๐ ไร่ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๐.๙๗ ล้านบาท

จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ข้อ ๓.๑ - ๓.๔ จะทำให้มีระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานสำหรับนำไปจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจนสนับสนุนงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งมีรูปแผนที่รูปแปลงที่ดินเป็นมาตรฐานสากล เป็นระบบพิกัดเชื่อมโยงระบบเดียวกันทั่วประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง ประกอบด้วย

๔.๑ ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน โดยปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้ผลงานจำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ แห่ง ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ผลงาน ๓๖.๗๓ ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๓ ของ

เป้าหมาย ๓๖ ล้านแปลง และบริหารโครงการได้ผลงานจำนวน ๔๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๕๙ แห่ง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๗.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๘ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓๐.๗๕ ล้านบาท

๒. ดำเนินการให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการทั้งสิ้นประมาณ ๒,๘๙๔,๘๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕๔.๓๘ ของเป้าหมาย ๑,๘๗๕,๖๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ เข้ารัฐทั้งสิ้นประมาณ ๒๓,๗๗๖.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๗๑ ของเป้าหมาย ๒๓,๑๔๘.๘๔ ล้านบาท ซึ่งการให้บริการแยกได้ดังนี้

๑) การให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๒,๗๙๓,๘๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕๘.๐๖ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๗,๖๐๐ ราย ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน ๗๓๐.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑,๐๖๙.๖๐ ล้านบาท

๒) การให้บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๑๐๑,๐๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๔ ของเป้าหมาย ๑๐๘,๐๐๐ ราย ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓๑๓.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๐ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔๐๐.๓๕ ล้านบาท

๓) ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ได้ผลงานจำนวน ๑๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ แห่ง

๔) พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน โดยจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด ได้ผลงานจำนวน ๒๒๔ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๗๔ ของเป้าหมาย ๒๐๖ อัตรา

จากการดำเนินงานข้อ ๔.๑ จะทำให้ระบบงานทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ระบบงานรังวัดได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดิน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง เนื่องจากการที่ภาคเอกชน มีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เพื่อการลงทุนและเพิ่มรายได้

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาด้านอัตรากำลัง วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งอาคารสำนักงานที่ดินบางแห่งมีสภาพเก่า ทрутโทรม คับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ

แนวทางแก้ไข

- นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทดแทนปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารงานด้านบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม

๔.๒ โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ

๑) ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน โดยปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ/ต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบฯ ได้ผลงานร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓.๖๖ ล้านบาท

๒) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ โดยสำรวจความต้องการ และความพร้อมของสำนักงานที่ดิน สำหรับรายการครุภัณฑ์และการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ผลงาน จำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ ของเป้าหมาย ๓๓ แห่ง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๙๒.๕๔ ล้านบาท

๓) ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ได้ผลงานรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของเป้าหมาย ๑๐๒ แห่ง ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓๐.๘๖ ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

๓.๑) ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ของเป้าหมาย ๒๓ แห่ง

๓.๒) ปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ แห่ง

๓.๓) ปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของเป้าหมาย ๑๗ แห่ง

๓.๔) ปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ได้ผลงานจำนวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ แห่ง

๓.๕) ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ ของเป้าหมาย ๑๗ แห่ง

๓.๖) ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๒๑ แห่ง

๓.๗) ก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ได้ผลงานจำนวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ แห่ง

๔) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ ๕ จังหวัดตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) โดยปรับปรุง/ก่อสร้าง อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ได้ผลงานจำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง และมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการบริการจำนวน ๑๓๙,๐๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๙๗,๕๐๐ ราย ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท

๔.๓ โครงการ : ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน โดยส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจจากส่วนกลางออกไปช่วยดำเนินการรังวัด ได้ผลงานจำนวน ๕๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๗ ของเป้าหมาย ๗๐๐ ราย ได้รับงบประมาณจำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท

๔.๔ โครงการ : ชำราชากรกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ผลงานจำนวน ๕๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๕๙ ล้านบาท

๔.๕ งานวางมาตรฐานกระบวนการงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาการปรับปรุงและวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้อง หรือในทางปฏิบัติจากสำนักงานที่ดิน หน่วยงานต่างๆ แก้ไขและเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประสานขอข้อมูล/และพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคำร้องต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายทางโทรศัพท์ ได้ผลงานจำนวน ๔,๓๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๓๗.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๘๒๐ เรื่อง วางมาตรฐานการกำหนดสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าวนิติบุคคลบางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติได้ผลงานจำนวน ๑๒๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๕ เรื่อง ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดินและข้อมูลที่ดินและห้องชุดของคนต่างด้าว นิติบุคคลบางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศึกษา ได้ผลงานจำนวน ๖๕๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๔๓ ของเป้าหมาย ๕๗๕ เรื่อง

๔.๖ งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อจัดสรรที่ดินกรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ได้ผลงานจำนวน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง พิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกไปอนุญาตการโอนใบอนุญาต ได้ผลงานจำนวน ๑๐๗ ราย ๑๗,๗๒๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๖๗ และร้อยละ ๑๗๗.๒๘ ของเป้าหมาย ๗๕ ราย ๑๐,๐๐๐ แปลง ตามลำดับ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจำนวน ๖๔ ราย ๒๓,๕๖๙ ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๒๓ และร้อยละ ๑๗๗.๘๘ ของเป้าหมาย ๖๒ ราย ๑๓,๒๕๐ ห้องชุด ตามลำดับ

๔.๗ ดำเนินการด้านกฎหมาย โดยศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานกรมที่ดิน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลงานจำนวน ๑๓๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๕๘.๔๙ ของเป้าหมาย ๕๓ เรื่อง ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง ได้ผลงานจำนวน ๖,๔๐๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๕๖.๓๖ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ เรื่อง

๔.๘ การพัฒนาบุคลากร

- ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๓ โครงการ ๕ รุ่น ๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๖๖.๖๗ และร้อยละ ๑๐๘.๙๔ ของเป้าหมาย ๓ โครงการ ๓ รุ่น ๒๔๖ คน

๔.๙ ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน

- ดำเนินการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๘๐ ของเป้าร้อยละ ๘๐ เร่งรัดติดตามเรื่องเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานร้อยละ ๘๗.๕๐

ของเป้าหมายร้อยละ ๘๐ และออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า ได้ผลงานจำนวน ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ครั้ง

๔.๑๐ โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒

- ดำเนินการขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๘.๐๕ ล้านบาท

กรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๔๐๓.๔๒ ล้านบาท เป้าหมายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒,๐๑๑.๕๒ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวน ๑,๒๐๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๐ ของเงินงบประมาณที่ได้รับรายไตรมาส ทั้งนี้ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๑ งบประมาณร้อยละ ๓๐.๒๙ ดังนั้น จากการที่กรมที่ดินมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖,๔๐๓.๔๒ ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอีกร้อยละ ๑๑.๔๗ เนื่องจากมีหลายโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น การยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน การปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาระบบการจัดที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้อ้างอิงเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
กลยุทธ์ 1.1.1 : เร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ													
ผลผลิต 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ													
1. รั้งวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ - รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง - ควบคุมที่ดินของรัฐ - คุ้มครองที่ดินของรัฐ	แปลง เรื่อง เรื่อง	1,000 2,200 2,000	91.61	100 500 500	26.82	ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเดือนมกราคม 2561 602 451 (90.20)	11.18 (41.69)	1. จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรั้งวัด เพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจำนวน 100 แปลง 2. ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- -			✓	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
กลยุทธ์ 1.1.2 : ปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด													
1. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล 2. จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ	แปลง ระวาง	30,000 3,000	25.94	6,500 750	7.74	7,522 830 (110.67)	3.68 (47.55)	1. จำนวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล 6,500 แปลง 2. ฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐมีความครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน กมร. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. จำนวนระวางแผนที่ที่ได้จัดทำเพื่อการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ 750 ระวาง 4. กมร. มีข้อมูลแผนที่สำหรับการแก้ไขปัญหาทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	7,522 830	✓ ✓			ศูนย์ข้อมูลแผนที่-รูปแปลงที่ดิน

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
กลยุทธ์ 1.2.1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินเพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศได้มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น													
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐจัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน													
1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน - รั้งวัดทำแผนถือครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย และสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนนลำลอง	แปลง ครัวเรือน	4,500 2,200	108.70 1,200	2,500 1,200	66.52 1,200	อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน	13.14 (19.75)	1. จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 4,500 แปลง 2. จำนวนประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 1,200 ครัวเรือน 3. ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ			✓	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - รั้งวัดวางผังแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย - จัดทำสาธารณูปโภค (ก่อสร้างเปิดปากทางงานผิวจราจรและชุดสระน้ำ)	แปลง ครัวเรือน	2,000 1,300	46.43	ข้างรั้งวัดวางผังปักหลักเขต รูปแปลง/ โยงยึดหลักเขต	25.58	อยู่ระหว่างข้างรั้งวัดวางผังปักหลักเขตแบ่งแปลง/โยงยึดหลักเขต	0.17 (0.66)	1. จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 2. จำนวนประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย - ครัวเรือน 3. ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีความมั่นใจในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างข้างรั้งวัดวางผังปักหลักเขตรอบแปลงโยงยึดหลักเขต		✓		
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล	แปลง	8	1.23	-	0.22	อยู่ระหว่างจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลด้านที่ดินสาธารณประโยชน์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	1. จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์ในการจัดที่ดินให้แก่ชุมชน 2. ประชาชนในชุมชนที่ได้รับการจัดการที่ดินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล		✓		
4. โครงการสนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	ราย	27,384	26.76	-	10.13	909	0.11 (1.09)	1. จำนวนผู้ได้รับการสำรวจเพื่อให้เข้าทำกินในที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล - ราย 2. ผู้ได้รับการสำรวจเพื่อให้เข้าทำกินในที่ดินนโยบายรัฐบาลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ คทช. กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	909	✓			

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
กลยุทธ์ 3.1.1 : สร้างมาตรการในการบูรณาการข้อมูลที่ดินที่จะจัดเก็บของหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ดินให้เป็นเอกภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ													
1.โครงการ : จัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 - ยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม	สถานี	30	376.24	-	2.23	-	-	1. จำนวนสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร - สถานี 2. จำนวนระวางแผนที่เพื่อการรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง - ระวาง 3. ระวางแผนที่ข้อมูลที่ดินมาตราส่วน 1 : 4,000 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่	- 696 -	✓			กองเทคโนโลยีทำแผนที่
2.โครงการ : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน 1:4000 - จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4,000	กิโลเมตร	100,000	4.07	10,000	3.12	10,600 (106.00)	0.30 (9.62)	1. จำนวนระยะทางแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล 10,000 กิโลเมตร 2. ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	10,600				ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน
3.โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน - พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน	ระวาง แปลง	300 75,000	1.80	30 15,000	0.90	เริ่มดำเนินการเดือน ม.ค.61	0.06 (6.67)	1. จำนวนรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการแก้ไขตำแหน่งและรูปแปลงที่ดิน 15,000 ระวาง 2. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98	-		✓		กองเทคโนโลยีทำแผนที่
4.โครงการ : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) - จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	ราย ระวาง	7,000 5,000		1,400 1,220	0.97	1,650 (117.86) 1,240 (101.64)	0.20 (20.62)	1. จำนวนข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 1,400 ราย 2. จำนวนระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1,220 ระวาง 3. ฐานข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1,650 1,240	✓	✓		ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

โครงการ/งาน//กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย		
กลยุทธ์ 4.1.1 : พัฒนาคูณภาพการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ติดสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ														
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน														
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน			59.24		30.75		7.16		1. จำนวนหลักฐานทางทะเบียนที่ดินและการรังวัดที่ดินได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง 36 ล้านแปลง	36.73	✓			สนง.ที่ดินทั่วประเทศ / กองแผนงาน
1) ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	แห่ง	4		4		4	(23.28)							
2) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	ล้านแปลง	36		36		36.73	(102.03)		2. ประชาชนได้รับความคุ้มครองดูแลรักษาทางทะเบียนที่ดินให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90					
3) บริหารโครงการ	แห่ง	459		459		459	(100.00)							
2. บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน			2,946.12		1,069.60		730.53		1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านทะเบียน 1,767,600 ราย	2,793,830	✓			
- บริการด้านทะเบียนที่ดิน	ราย	7,070,000		1,767,600		2,793,830	(158.06)		2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					
- การจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ	ล้านบาท	92,595.36		23,148.84		23,776.09	(102.71)							
- งานวิชาการที่ดิน	ราย	83,490		20,900		23,211	(111.06)							
- ควบคุมและรักษาหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	ล้านแปลง	36		36		36.73	(102.03)							
* ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์	แห่ง	20		15		17	(113.33)		- จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ 15 แห่ง	17	✓			
- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า														
3. บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน									1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านรังวัด 108,000 ราย	101,018			✓	
- บริการด้านการรังวัดที่ดิน	ราย	440,000	1,142.52	108,000	400.35	101,018	313.09	(93.54)	2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					
- ควบคุมและรักษาหลักฐานด้านรังวัดที่ดิน	ล้านแปลง	36		36		36.73	(102.03)							
* พัฒนาปรับปรุงการรังวัดในสำนักงานที่ดิน														
- จัดหาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด	อัตรา	206		206		224	(108.74)		- จำนวนอัตราการจัดหาบริการ ไม่น้อยกว่า 206 อัตรา	224	✓			

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้อ้างอิงกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
4. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน - ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ	ร้อยละ แห่ง	100 459	3.66	100 459	3.66	7.14 459	0.30 (8.20)	1. สำนักงานที่ดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ร้อยละ 100	7.14			✓	
5. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ	แห่ง	39	181.85	33	92.54	5 (15.15)	10.06 (10.87)	1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 33 แห่ง 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	5 -			✓	
6. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบริหารประชาชน - ปรับปรุง / ต่อเติมห้องและการก่อสร้าง - ปรับปรุง / ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ - ปรับปรุง / ต่อเติมทางลาดคนพิการ - ปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ - ปรับปรุง / ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ - ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ - ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ - ก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	ร้อยละ แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง	100 102 23 4 17 8 17 21 12	30.86	100 102 23 4 17 8 17 21 12	30.86	78 22 4 13 7 5 18 9	(11.67) (95.65) (100.00) (76.47) (87.50) (29.41) (85.71) (75.00)	1. สำนักงานที่ดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ร้อยละ 100 2. ประชาชนและผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา มีความพึงพอใจในการขอรับบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานที่ดินในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	78.27 -			✓	
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ 5 จังหวัดตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) - ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	ราย แห่ง แห่ง	390,000 3 3	10.71	97,500 3 2	3.40	139,069 3 1	0.08 (142.63) (100.00) (50.00)	1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ 97,500 ราย 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	139,069 -				

โครงการ/งาน//กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
8. ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน	ราย	6,000	2.52	700	0.50	535		1. จำนวนงานที่ออกรังวัดเฉพาะกิจ 700 ราย	535			✓	สำนักมาตรฐานส่งเสริมการรังวัด
9. งานฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - การจัดทำโครงการข้าราชการกรมที่ดิน ยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง	คน	500	2.59	500	2.59	556	2.56 (111.20)	1. ปริมาณงานพื้นที่แล้วเสร็จตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 500 คน 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-	✓	✓		ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน
10. งานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน 1) การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	กิจกรรม/ โครงการ	5/3		2/1		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		1. จำนวนผลการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 1 โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			✓	
2) การคุ้มครองจริยธรรม - จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน - ติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมที่ดิน	ครั้ง	2		-				2. หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100					
11. งานกำหนดมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 1) ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรังวัดของสำนักงานที่ดิน	ครั้ง	4		1		-							
1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม พิจารณางานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	ครั้ง	4		1		-							
1.2 พัฒนา ปรับปรุง ระเบียบเกี่ยวกับการรังวัดและทำแผนที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะราย	ครั้ง	4		1		-							
1.3 พิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือเกี่ยวกับการรังวัดของสำนักงานที่ดิน	ครั้ง	4		1		-							
1.4 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรังวัดและทำแผนที่	ครั้ง	4		1		-							
1.5 การตรวจติดตาม เจริญดี และแก้ไขปัญหางานรังวัดในสำนักงานที่ดิน	ครั้ง	5		-		-							
1.6 แก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานรังวัดในสำนักงานที่ดิน	เรื่อง	100		25		28	(112.00)						
1.7 รวบรวมข้อมูลผลการรังวัดสอบเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานที่ดิน	เรื่อง	2,400		-		1,030							
1.8 รวบรวมข้อมูลการรายงานผลงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	เรื่อง	4,800		1,200		1,380	(115.00)						
								- การให้บริการด้านรังวัดที่แล้วเสร็จตามเวลาดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-				สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
1.9 การจัดซื้อครุภัณฑ์งานรังวัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน - กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม	ชุด	292	-			อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา							
2) สนับสนุนการรังวัดแก่หน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอกกรมที่ดิน • การรังวัดเพื่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ - การรังวัดเพื่อการชลประทาน - การรังวัดเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - การรังวัดเพื่อการทางหลวง	แปลง ไร่ แปลง	10,000 2,000 500	1,000 - 50			1,545 (154.50) 600 112 (224.00)							
3) ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บระวางแผนที่และหลักฐานแผนที่ 3.1 การลงที่หมายเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมรูปแผนที่ในระวางแผนที่และหลักฐานแผนที่	เรื่อง แปลง	300 80,000	75 20,000			150 (200.00) 30,097 (150.49)							
3.2 การจัดทำบัญชีข้อมูลระวางแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์	เรื่อง ระวาง	40 1,000	10 250			10 (10.00) 18 (7.20)							
3.3 โครงการตรวจแนะนำ การควบคุมจัดเก็บระวางและหลักฐานแผนที่	แห่ง	8	-			ดำเนินการไตรมาส 2							
4) งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานในสำนัก - การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานในสำนัก	เรื่อง	12,000	3,000			4,257 (141.90)							
12. งานวางมาตรฐานกระบวนการงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม								- ปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90					สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
1) วางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม													
1.1 พิจารณาปรับปรุงและวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม / หนังสือเวียน	เรื่อง	25	5			10 (200.00)							
1.2 พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติจากสำนักงานที่ดิน หน่วยงานต่าง ๆ	เรื่อง	150	30			42 (140.00)							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
1.3 พิจารณาข้อหาหรือทางอินเทอร์เน็ต	เรื่อง	200		40		78 (195.00)							
1.4 พิจารณาแก้ไขและเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	เรื่อง	180		40		67 (167.50)							
1.5 ประสานงานขอข้อมูล / แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย	ราย	350		80		224 (280.00)							
1.6 พิจารณาเรื่องร้องเรียนและคำร้องต่าง ๆ	เรื่อง	40		8		8 (100.00)							
1.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / ให้บริการปรึกษาข้อกฎหมาย และตอบข้อหาหรือทางโทรศัพท์	เรื่อง	6,500		1,625		3,885 (239.08)							
1.8 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	เล่ม	1		-		ดำเนินการ ไตรมาส 4							
2) วางมาตรฐานการกำหนดสิทธิในที่ดิน													
2.1 พิจารณาสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าวนิติบุคคล บางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศาสนา	เรื่อง	300		75		121 (161.33)							
2.2 ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดินและเก็บข้อมูลที่ดิน และห้องชุดของคนต่างด้าวนิติบุคคลบางประเภท และนิติบุคคลเพื่อการศาสนา	เรื่อง	2,300		575		658 (114.43)							
2.3 ควบคุมการดำเนินการและสำรวจที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์	จังหวัด	77		-		-							
2.4 ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายทางโทรศัพท์ตลอดจนการประสานงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	900		225		349 (155.11)							
3) การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน													
3.1 จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับที่ดินด้วยระบบไมโครฟิล์ม	แปลง	900,000		225,000		291,000 (129.33)							
3.2 ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนสิทธิครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)	แปลง	140,000		35,000		93,517 (267.19)							
13. งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์													
1) การจัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกร คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม	ครั้ง	20		5		5 (100.00)		- ปริมาณงานที่ทำสำเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	100	✓			สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือ อุทธรณ์ ข้อกำหนด ข้อกฎหมาย ทำให้การศาลปกครอง ฯลฯ	เรื่อง	100		25		64 (256.00)							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
3) ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาข้อหารือทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและให้คำแนะนำแก่ประชาชน	ครั้ง	1,000		250		406							
4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกิจการการบัญชีและการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	8		-		ดำเนินการไตรมาส 2							
5) จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน	ครั้ง	24		6		5							
6) พิจารณาตรวจสอบการขอจัดสรรที่ดินการออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต	ราย	300		75		107							
	แปลง	40,000		10,000		17,728							
7) จัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)	ราย	250		62		64							
	ห้องชุด	53,000		13,250		23,569							
8) พิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด	เรื่อง	1,200		300		308							
9) งานบริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (อาคารชุดและจัดสรรที่ดิน)	ครั้ง	2,900		725		798							
14. งานส่งเสริมและกำกับการรังวัดเอกชน													
1) จัดประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการช่างรังวัดเอกชน	ครั้ง	8		2		1			1. จำนวนสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่ขอจัดตั้งและขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด				
2) การประกาศ - รับสมัครทดสอบ (การจัดทดสอบความรู้)	คน	200		-		ดำเนินการไตรมาส 2			2. มาตรฐาน/ความรู้ในการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด				
3) โครงการอบรมทฤษฎี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน	คน	ร้อยละ 80 ของผู้สอบได้		-		ดำเนินการไตรมาส 4							
4) ออกใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน	คน	ร้อยละ 80 ของผู้สอบได้		-		33							
5) ออกใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน	สำนักงาน	12		3		6							
6) ออกหนังสือรับรองเครื่องมือรังวัดเอกชน	ฉบับ	400		100		137							
7) ตรวจสอบเครื่องมือรังวัดเอกชน	ชิ้น	400		100		173							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
8) โครงการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ แนะนำ ติดตามงานรังวัดเอกชน	สำนักงาน	120		30		-							
9) โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการสำนักงานช่างรังวัดเอกชน	คน	200		50		-							
10) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการสำนักงานช่างรังวัดเอกชน และช่างรังวัดเอกชน	คน	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม		-							
11) งานสอดส่อง ควบคุม ประเภทช่างรังวัดเอกชน (เรื่องร้องเรียน)	เรื่อง	8		2		-							
12) จัดทำเอกสารเผยแพร่ / โปสเตอร์ / แผ่นพับ	แผ่น/ฉบับ	2,500		-		ดำเนินการ	ไตรมาสที่ 2						
13) แผนเพิ่มบทบาทงานรังวัดเอกชน	ครั้ง	5		1		1	(100.00)						
15. งานพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ								- จำนวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนา 190 โปรแกรม	895	✓			สำนักเทคโนโลยี - สารสนเทศ
1) การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ	โปรแกรม	700		190		895	(471.05)						
2) สนับสนุนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน	ครั้ง	12,100		3,025		7,793	(257.62)						
3) การกำกับ ดูแล บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ครั้ง	168		42		42	(100.00)						
4) การให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดินแก่หน่วยงานภายในและภายนอก	รายการ	3,000,000		750,000		7,013,468	(935.13)						
	แปลง	20,000,000		5,000,000		5,000,000	(100.00)						
5) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล	ครั้ง	1,760		440		441	(100.23)						
6) การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Internet / Intranet)	ครั้ง	7,620		1,905		2,584	(135.64)						
7) การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบงาน (Application server)	ครั้ง	2,104		526		617	(117.30)						
8) การบริหารจัดการด้านรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ดิน	ครั้ง	500		125		588	(470.40)						

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้อ้างอิงกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
9) เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ชุด	3,446		859		862							
10) การบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่ (Web Map Service)	ชุด	3,000,000		750,000		2,306,300							
	แปลง	30,000,000		7,500,000		18,450,400							
11) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากรกรมที่ดิน	คน	800		162		538							
12) การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศที่ดิน การสำรองข้อมูล การตรวจสอบและจัดเก็บแฟ้มสำรองข้อมูล	ครั้ง / ชุด	15,000		3,750		5,367							
	ชุด	7,500		1,875		5,712							
13) การสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	150,120		37,530		47,652							
14) การตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน	แห่ง	100		20		52							
15) การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	ครั้ง	9		6		-							
- เจ้าหน้าที่ตรงติดตาม ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ครั้ง	9		6		-							
* พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย													
- จัดหาบริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	แห่ง	434		434		434		1. การจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน 434 แห่ง	434		✓		
* การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2	ครั้ง	10		-	0.12	-		2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ตรวจสอบตาม 10 ครั้ง	-				
16. งานด้านกฎหมาย													
1) พัฒนากฎหมาย													
1.1 ดำเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง	เรื่อง	10		3		-		1. จำนวนเรื่องทางกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกใหม่ 3 เรื่อง	-			✓	สำนักกฎหมาย
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำชี้แจงข้อเสนอกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมที่ดิน	เรื่อง	70		15		57		2. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองที่ดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90					
1.3 เผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	150		38		80							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้อ้างอิงกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
2) พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและศึกษาวิจัย	เรื่อง	360		90		178 (197.78)							
2.1 การพิจารณาและให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและศึกษาวิจัย	เรื่อง	20		5		28 (560.00)							
2.2 เผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	10,000		2,500		6,409 (256.36)							
3) การดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง	เรื่อง	850		210		343 (163.33)							
4) การพิจารณาและดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งและทางละเมิดเพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงาน	เรื่อง							- งาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี ได้มีการนำไปปฏิบัติ และการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-			กองแผนงาน	
17. งานด้านแผนและติดตามประเมินผล													
1) บริหารงานด้านนโยบายและแผน													
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	เล่ม	700		200		อยู่ระหว่าง กองการพิมพ์ จัดทำเป็น รูปเล่ม							
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	แผนงาน	1		1		1 (100.00)							
1.3 การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ผลผลิต / โครงการ	6		6		6/1 (100.00)							
1.4 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	ครั้ง	1		1		-							
1.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมที่ดิน	ฉบับ	1		-		-							
1.6 ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กับ ศอ.บต. กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย	ครั้ง	24		6		13 (216.67)							
1.7 ประสานการดำเนินงานและจัดทำต้นทูนต่อหน่วยผลผลิต	ผลผลิต/ โครงการ	5		5		5/11/24 (100.00)							
	หน่วยงาน	11		11									
	แผน	24		22									
1.8 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงของแผนกรมที่ดินกับระดับต่างๆ	แผน	5		5		2 (40.00)							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
2) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี													
2.1 จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)	ครั้ง/ หน่วยงาน	1 101		1 101		1/101 (100.00)							
2.2 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ	ครั้ง/ หน่วยงาน	101 6		101 -		101 -							
2.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561	ครั้ง	14		4		3 (75.00)							
2.4 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ครั้ง/ ผลผลิต	1/1		-		-							
3) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสำนักงานที่ดิน													
3.1 จัดเก็บ ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลจากการรายงาน ของสำนักงานที่ดินตามแบบบ.พ.ศ. 72 /73 รวมทั้งจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร	ฉบับ	49,800		12,450		12,465 (100.12)							
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารสนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก	ครั้ง	50		12		12 (100.00)							
3.3 เผยแพร่ข้อมูลทาง Internet	ครั้ง	12		3		3 (100.00)							
3.4 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณเอกสารสิทธิ ปริมาณงานและการจัดเก็บรายได้	เล่ม	1,800		1,800		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ							
4) ติดตามและประเมินผล													
4.1 ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ	หน่วยงาน	24		24		24 (100.00)							
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	ครั้ง	4		1		1 (100.00)							
4.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ	ครั้ง	1		-		ดำเนินการ ไตรมาส 3							
4.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรมที่ดินตามนโยบายรัฐบาล / มติ ครม. / ข้อสั่งการต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานแจ้งขอ	ครั้ง	40		10		11 (110.00)							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
4.4 งานเผยแพร่ทางวิชาการ	เล่ม	5,600		900		900							
- จัดทำวารสารที่ดิน	เล่ม	900		-		อยู่ระหว่าง							
- จัดทำรวมระเบียบคำสั่งกรมที่ดินประจำปี พ.ศ. 2560	เล่ม	1,000				ดำเนินการ							
- จัดทำรายงานประจำปี 2560	เล่ม					อยู่ระหว่าง							
- จัดทำดำเนินการ						ดำเนินการ							
5) งานอำนวยการ													
5.1 งานธุรการ													
- ลงทะเบียนรับตามระเบียบงานสารบรรณ	เรื่อง	9,000		2,250		1,646							
- ลงทะเบียนส่งตามระเบียบสารบรรณ	เรื่อง	2,500		625		837							
- ประชุมประจำเดือน	เรื่อง	12		3		-							
5.2 งานพัสดุ													
- จัดหา เบิกจ่าย ซ่อมแซมและควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์	ครั้ง	15		-		ดำเนินการ							
						ไตรมาส 2							
5.3 งานบุคคล													
- จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP	ครั้ง	2		-		ดำเนินการ							
						ไตรมาส 2							
- พิจารณานำบันทึกความชอบของข้าราชการ	ครั้ง	2		-									
- ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ครั้ง	1		-									
- ดำเนินการเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ	ครั้ง	1		-									
18. งานการเงินและบัญชี													
1) บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ครั้ง	90		14		31							
						(221.43)							
2) ตรวจสอบใบสำคัญและเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS	รายการ	179,000		43,000		59,490							
						(138.35)							
									- ดำเนินการภารกิจด้านการเงิน การคลัง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100				กองคลัง

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
3) บันทึกรายการรับและนำส่งในระบบ GFMS	ราย	122,800		30,700		47,910 (156.06)		1.ปริมาณการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านพัสดุในการประหยัดงบประมาณในการจัดการร้อยละ 3	-			กองพัสดุ	
4) บันทึกข้อมูลทางบัญชี	รายการ	100,000		25,000		31,597 (126.39)							
5) รับจ่ายเงินตามสัญญาอิมเงินราชการ	เรื่อง	2,000		500		458 (91.60)							
6) ประสานราชการระหว่างหน่วยงาน	เรื่อง	70,000		15,000		23,434 (156.23)							
19. งานด้านการพัสดุ													
1) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ	ครั้ง/ รายการ	1,323		386		200 (51.81)							
2) การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ และกระดาษต่อเนื่อง	ริม/เล่ม กล่อง	100,000		15,000		18,008 (120.05)							
3) การเบิกจ่ายหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	ฉบับ/ คูฉบับ	1,500,000		300,000		396,299 (132.10)							
4) การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต่างๆ	เล่ม/ชุด	12,000,000		2,400,000		2,288,188 (95.34)							
5) ตรวจสอบปรับแก้ / ซ่อมแซมเครื่องมือสำรวจรังวัด	เครื่อง/ชุด	1,000		250		383 (153.20)							
6) ผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ หมุดหลักเขตที่ดินชนิดทองเหลือง และผลิตอะไหล่อุปกรณ์ช่าง	ชิ้น	70,400		17,600		32,800 (186.36)							
7) สสำรวจสถานที่ ออกแบบ/เขียนแบบ	เรื่อง	10		3		3 (100.00)							
8) ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง	เรื่อง	40		10		6 (60.00)							
9) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	เรื่อง	40		5		6 (120.00)							
10) ควบคุมการก่อสร้าง	เรื่อง	1		1		-							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย		
11) การรับ-ส่งหนังสือราชการและงานธุรการต่างๆ	เรื่อง	25,000		6,200		6,532								
12) นำประกาศจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์กรมที่ดิน	เรื่อง	80		10		145								
20. งานบริหารงานบุคคล													กองการเจ้าหน้าที่	
1) การวางแผนอัตรากำลัง														
1.1 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ	ตำแหน่ง	800		200		289								
1.2 การดำเนินการสำหรับอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณและอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุและว่างระหว่างปี	ครั้ง	1		-		-								
1.3 การขอเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่	ครั้ง	1		-		-								
1.4 การวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ	ครั้ง	1		-		-								
1.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมที่ดิน	แผน	1		-		-								
2) การสรรหาและประเมินบุคคล														
2.1 ดำเนินการสอบแข่งขัน / นำรายชื่อ / คัดเลือก / เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ	ครั้ง	5		2		13								
2.2 ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันและต่างประเภท	ครั้ง	5		1		5								
2.3 ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ /ชำนาญการพิเศษ	ครั้ง	24		6		6								
2.4 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง	ราย	2		-										
2.5 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เทียบเท่าหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. กำหนด	ราย	10		6		2								

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
3) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ และการบริหารงานลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว	ราย	4,118		729		1,378 (189.03)							
4) การจัดทำทะเบียนประวัติ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ และการจัดสวัสดิการ													
4.1 การจัดทำทะเบียนประวัติ													
1) ดำเนินการควบคุม ดูแล รักษา และบันทึกหลักฐานทางทะเบียนประวัติข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน	ราย	65,000		16,251		31,982 (196.80)							
2) ดำเนินการจัดทำประวัติข้าราชการบรรจุใหม่	ราย	100		25		58 (232.00)							
3) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการที่รับโอนและให้โอน	ราย	40		10		9 (90.00)							
4) ออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ราย	250		63		138 (219.05)							
5) ตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดประวัติข้าราชการแก่หน่วยงานต่าง ๆ	ราย	1,600		399		608 (152.38)							
6) ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ	ราย	120		30		63 (210.00)							
7) ออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ	ราย	150		36		87 (241.67)							
8) ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตลาออกจากราชการของข้าราชการ	ราย	80		20		41 (205.00)							
9) บันทึก แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลข้าราชการกรมที่ดินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการระบบจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลของกรมที่ดิน	รายการ	500		338		1,108 (327.81)							
4.2 การพิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการ													
1) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (1 ต.ค.60)	ราย	11,624		11,624		8,480 (72.95)							
2) ออกคำสั่งบันทึก และตรวจสอบคำสั่งบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งอื่นๆ	รายการ	150,000		60,000		47,369 (78.95)							
3) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (1 เม.ย.60) จัดสรรเงินรางวัล	ราย	11,624		-		ดำเนินการ							
4) ออกคำสั่งบันทึก และตรวจสอบคำสั่งบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งอื่นๆ	ราย	150,000		-		ไตรมาส 3							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้อ้างอิงกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
5) การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	ราย	500		50		25 (50.00)							
6) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ	ราย	1,500		-		ดำเนินการ ไตรมาส 3							
7) การจ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	สำหรับ/ ดวง	250		10		52 (520.00)							
8) แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา	ครั้ง	2		1		2 (200.00)							
4.3 การจัดสวัสดิการ													
1) การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนามตามโครงการของกรมที่ดิน	ราย	1,000		-		-							
2) การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้บริหาร/ลูกจ้างกรมที่ดิน (ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตนเอง)	ราย	7,000		-		-							
3) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน	ทุน	45		-		-							
4) การประกันภัยข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัด 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	ราย	300		-		-							
5) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี	ราย	500		-		-							
6) การจัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ	ครั้ง	1		-		-							
7) การพัฒนากิจสงเคราะห์กรมที่ดิน	ราย	8,800		8,800		8,946 (101.66)							
8) การประชุมใหญ่สมาคมสโมสรข้าราชการกรมที่ดิน	ครั้ง	1		-		-							
5) การดำเนินการทางวินัย													
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/กรรมการสอบสวนวินัย	เรื่อง	30		6		13 (216.67)							
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา													
2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานวินัย	เล่ม	2,000				ดำเนินการ ไตรมาส 4							

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
24. งานอำนวยการตรวจราชการ													
1) จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ	ครั้ง	1	0.11	1		1	(100.00)	1. ข้อมูลการตรวจราชการได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลทันสมัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ข้อมูลการตรวจราชการสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					สำนักงานตรวจราชการ
2) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประมวลผลข้อมูลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตามระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการตรวจติดตามและประเมินผล	สำนักงาน	800		200		236	(118.00)						
3) สรุปวิเคราะห์รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ติดรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน	ครั้ง/เล่ม	2/300/		1/150		-							
4) ประมวลผลการประเมินขีดสมรรถนะโดยนำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการประเมินผล	สำนักงาน	800		-		-							
5) รวบรวม สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือนของสำนักงานที่ดินจังหวัดในภาพรวม	ครั้ง	1		-		-							
6) สรุปผลการจัดทำแผนการตรวจและผลการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินในภาพรวม	ครั้ง	2		1		-							
7) เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน	เรื่อง	10		2		6	(300.00)						
8) การนำข้อมูลจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินผ่านระบบเครือข่ายมาประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม	ครั้ง	120		24		421	(1,754.17)						
9) เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	6		-		-							
25. งานพัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพ													
- พัฒนาระบบบริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมประสิทธิภาพ	เรื่อง/	20		5		6	(120.00)	1. ภารกิจที่ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพ 5 เรื่อง 2. หน่วยงานที่ได้รับคำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางภายในกรมที่ดิน 24 หน่วยงาน และสำนักงานที่ดินส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 76 จังหวัด เพื่อการพัฒนา จำนวน 25 หน่วยงาน 3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับบริการข้อมูลการพัฒนาระบบให้บริการในสำนักงานที่ดิน/สำนัก/กอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	6	✓			กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	หน่วยงาน	100		25		103	(412.00)						
1) งานส่งเสริมประสิทธิภาพ	เรื่อง	7		2		1	(50.00)						
2) งานพัฒนาระบบบริหาร	เรื่อง	7		2		4	(200.00)						
3) งานแผนงานและประเมินผล	เรื่อง	6		1		1	(100.00)						

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
26. งานตรวจสอบภายใน 1) ตรวจสอบด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน 1.1 ตรวจสอบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการรังวัด 1.2 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน กองคลัง 1.3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกลาง 1.4 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 2) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน 3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ	สำนักงาน ครั้ง ครั้ง ครั้ง โครงการ/กิจกรรม ครั้ง หน่วยงาน	134 1 1 4 1 1 15	28 - - 1 - - 15	32 (114.29) - - 1 (100.00) ดำเนินการไตรมาส 2 ดำเนินการไตรมาส 4 15 (100.00)	1. ร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด 2. ร้อยละ 85 ของหน่วยรับตรวจที่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ	356				กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม			
27. งานอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ 1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมที่ดิน 2) งานช่วยอำนวยความสะดวก และงานเลขานุการ 3) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรม 4) การรับเรื่องร้องทุกข์	เรื่อง/ เล่ม เรื่อง เรื่อง เรื่อง	4,276 300,000 24,200 240,000 2,000	1,066 30,000 6,050 60,000 500	867 (81.33) 18,000 (60.00) 9,978 (164.93) 67,037 (111.173) 953 (190.60)	1. จำนวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมที่ดิน 895 ครั้ง/เดือน 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองตาม ม.38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	356			✓	สำนักงานเลขานุการกรม			

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
28. งานวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ													
1) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ	คณะ	5		1		2		1. จำนวนคณะที่มาศึกษาดูงานที่ดิน 1 คณะ	2	✓			สำนักงานบริการโครงการพัฒนาที่ดินฯ
2) แปลเอกสารทางราชการของกรมที่ดินจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	หน้า	100		25		89	(200.00)	2 จำนวนเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 25 หน้า	89	✓			
3) เป็นล่าม								3. การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศประสบความสำเร็จและคณะเจ้าหน้าที่ที่มาศึกษาดูงานมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					
3.1 เป็นล่ามให้กับชาวต่างชาติที่มาดูงานที่ดินและเป็นล่ามการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ	ครั้ง	10		2		2	(100.00)						
3.2 เป็นล่ามในการรับข้อมูลกรณีชาวชาติโทรศัพท์หรือ e-mail มาเพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินโดยนำไปสอบถามสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องแล้ว แจ้งข้อมูลกลับ	ครั้ง	20		5		22	(440.00)						
4) เป็นผู้แทนกรมที่ดินเข้าร่วมประชุมในสำนัก/กองในการประชุมที่ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษหรือเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประชุมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ครั้ง	10		2		5	(250.00)						
5) ให้บริการด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการ สำนัก/กอง ต่าง ๆ													
5.1 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษให้ข้าราชการกรมที่ดิน	ฉบับ	20		5		7	(140.00)						
5.2 ให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการกรมที่ดิน	ครั้ง	20		5		4	(80.00)						
6) พิจารณากรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ	ครั้ง	10		2		8	(400.00)						
7) ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทของอาเซียน													
7.1 สร้างความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการกรมที่ดิน โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน"รอบรู้อาเซียนโดย สพร. (Asean News By LTPO)" และด้านหลังของเอกสารได้จัดทำเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ หรือ "Learn English with LTPO"	ฉบับ	10		2		1	(50.00)						
7.2 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอังกฤษ	ครั้ง	6		1		-							
8) แปลข่าวกิจกรรมกรมที่ดิน	ข่าว	100		25		25	(100.00)						

โครงการ/งาน/กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมายรายปี		เป้าหมายไตรมาสที่ 1		ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	แผนงาน	แผนเงิน (ลบ.)	ผลงาน (ร้อยละ)	ผลเงิน (ลบ.) (ร้อยละ)			สูงกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย		
29. ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน														
1) โครงการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน	ร้อยละ	80		80		88.80		1. ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จัดและลดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านที่ดิน ให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ	88.80				ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน	
1.1 ดำเนินการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ร้อยละ	80		80		87.50								
1.2 ดำเนินการเร่งรัดติดตามเรื่องเพิกถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ร้อยละ	80		80										
2) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ครั้ง	12		3		4 (133.33)								
2.1 การออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า	ครั้ง	480		120		635 (529.17)								
2.2 การบริการให้คำปรึกษา	ครั้ง	1,200		300		895 (298.53)								
2.3 การบริการด้านข้อมูล	ครั้ง													
3) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องเพิกถอน หรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	ฐานข้อมูล	1		-		-								
กลยุทธ์ 4.2.1 : พัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ														
โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2			617.10		28.05									
1. การขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อให้บริการ														
1.1 จำนวนสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศที่ดิน	แห่ง	100		-		อยู่ระหว่าง อัยการสูงสุด		1. จำนวนสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ให้บริการประชาชน ด้วยระบบสารสนเทศที่ดิน 100 แห่ง						
1.2 จำนวนฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน (ระบบ Centralize)	ฐาน	1		-		พิจารณา คุณสมบัติของ ผู้รับจ้าง		2. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน 1 แห่ง						

